

เอกสารข่าวรายปักษ์
โดย สำนักประชาสัมพันธ์
และสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU bulletin

ปีที่ 1 ฉบับที่ 16
1-15 ส.ค. 57

Meeting Room p.2

มบส. ร่วมกับราชบัณฑิตยสถาน
จัดโครงการ ราชบัณฑิตสัญจร

Recent news p.4

สำนักประชาสัมพันธ์ฯ
ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา

BSRU Spot p.7

“ปฏิบัติจริง” นอกห้องเรียน
ผ่าน “การผลิตรายการ”



Violet Frame

ชมรม “ปัญญาชน
คนสร้างฝัน”
มุ่งมั่นเดินตามรอยเท้า
พ่อหลวง

อ่านต่อหน้า 3 —



มบส. ร่วมกับราชบัณฑิตยสถาน จัดโครงการ ราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง “แบบอย่างบุคคลในประวัติศาสตร์ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน จัดโครงการราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง “แบบอย่างบุคคลในประวัติศาสตร์ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนดา บุนนาค ภาควิชาประวัติศาสตร์ไทย ศาสตราจารย์สัญญาชัย สุวังบุตร ภาควิชา

ดังก้าว ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนดา บุนนาค ภาควิชาประวัติศาสตร์ไทย จึงนำแบบอย่างบุคคลในประวัติศาสตร์ไทย สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการของแผ่นดินขึ้นเสนา สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มีบทบาทสำคัญต่อการเมืองการปกครองของไทย เริ่มเข้ารับราชการในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และ

รวม เริ่มมีชื่อเสียงเด่นขึ้นช่วงที่เขาเป็นผู้แทนของปรีเสียดในสภาพพันธและแสดงความคิดเห็นต่อต้านการรวมชาติด้วยวิถีทางรัฐธรรมนูญ และในสมัยที่บิสมาร์คดำรงตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีนั้น เขามีบทบาททางการเมืองมากจน นักประวัติศาสตร์จำนวนหนึ่งขนานนามจักรวรรดิเยอรมันในช่วงระยะเวลานั้นว่า “เยอรมนีในระบบบิสมาร์ค”

และแบบอย่างบุคคลในประวัติศาสตร์ผู้ทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดินคนสุดท้ายภายในงานที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน นาราสิัจจ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์อเมริกา หยิบยกมาเสนาภก็คือ ประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดีลาโน รูสเวลต์ ประธานาธิบดีคนที่ 32 ของ



▲ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการราชบัณฑิตสัญจร



▲ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประธานเปิดงานในโครงการราชบัณฑิตสัญจร

สาขาประวัติศาสตร์ยุโรป และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน นาราสิัจจ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์อเมริกา เป็นวิทยากรร่วมเสนา ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สังคมไทยในปัจจุบันหลงลืมความเป็น “พลเมืองดี” เพราะขาดการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการเป็นคนดี ขาดการเรียนรู้แบบอย่างที่ดีของบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติในสมัยก่อน โดยเฉพาะวิชาประวัติศาสตร์ได้ถูกลดบทบาทลงเรื่อยมา เยาวชนจึงขาดการเรียนรู้แบบอย่าง

ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือเป็นช่วงสมัยการปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ของเมืองสยาม บทบาทหน้าที่พัฒนาประเทศนานัปการ อาทิ ด้านกฎหมาย การความร่วมมือสนธิสัญญาเบาวริง การพัฒนาประเทศ การศึกษา วรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมสันติภาพและขนบธรรมเนียม

ศาสตราจารย์สัญญาชัย สุวังบุตร ภาควิชาประวัติศาสตร์ยุโรป ได้หยิบยกบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์เยอรมันอย่าง ออทโท ฟอน บิสมาร์ค ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างจักรวรรดิเยอรมันขึ้นอภิปราย บิสมาร์คเริ่มสนใจในการเมืองและเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภา

สหรัฐอเมริกาและเป็นคนเดียวในประวัติศาสตร์อเมริกาที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีถึง 4 สมัย เนื่องจากมีความเป็นผู้นำ สามารถนำประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ นำสหรัฐอเมริกาให้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับชัยชนะ จึงได้รับความเชื่อมั่นจากนานาประเทศและกลายเป็นผู้นำอันดับ 1 ของฝ่ายเสรีมาจนถึงปัจจุบัน ●

ชมรม

“ปัญญาชนคนสร้างฝัน” มุ่งมั่นเดินตามรอยเท้าพ่อหลวง

“ผมบอกนักศึกษาเสมอว่างานที่เราทำเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ 15 วันเหนื่อยเดียวก็หาย ความเหน็ดเหนื่อยของเราแค่ 15 วัน แต่จะทำให้นักเรียนที่นี่มีความสุขไปอีกนานแสนนาน สิ่งก่อสร้างที่เราทำให้พวกเขาจะมีอายุไม่ต่ำกว่า 10-20 ปี เกิดมาชีวิตหนึ่งเราจะมีโอกาสมาทำมหากุศลอย่างนี้ได้สักกี่ครั้ง

กว่า 10 ปีที่การออกค่ายในนามชมรม “ปัญญาชนคนสร้างฝัน” เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากแนวคิดที่ว่านักศึกษาซึ่งเป็นปัญญาชนควรมีความฝันที่จะไปออกค่ายอาสาช่วยคนในสังคมและต้องสานฝันให้สำเร็จ และการออกค่ายอาสายังช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนดังประโยคหนึ่งที่แทนคำอธิบายนี้ได้ดีคือ **ค่ายสร้างคน** ที่กล่าวเช่นนี้เพราะในค่ายเปรียบเสมือนองค์กรหนึ่งที่มีเป้าหมาย มีงบประมาณ มีคน มีขั้นตอน มีการบริหารงาน ทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน เรียนรู้การร่วมมือกันทำงานเป็นที่ม ผูกทักษะการวางแผนการทำงานให้ได้งานบรรลุตามวันเวลาที่กำหนด และผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ชมรม “ปัญญาชนคนสร้างฝัน” ก็คือ **อ.ดร.สุรศักดิ์ โตประสิทธิ์** ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ดร.สุรศักดิ์ เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่ปี 2543 เข้ามาในฐานะอาจารย์อัตราจ้างรุ่นแรก จนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสอนในปัจจุบัน แม้ไม่ได้เดินตามความฝันที่จะเป็นปลัดอำเภอเพื่อช่วยเหลือคนในต่างจังหวัดที่มีชีวิตลำบาก แต่การเป็นครูก็ได้ทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะได้สร้างคน และเป็นอาชีพที่ได้ทำบุญทุกวัน

“ผมว่าหาอาชีพที่ได้ทำบุญทุกวันได้ยาก จึงคิดว่าเราและอีกหลายคนที่เป็นครูบาอาจารย์ โชคดี”

จุดเริ่มต้นของชมรม “ปัญญาชนคนสร้างฝัน” เกิดขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ปี 2546 มาจากนายอภิโรจน์ สุทธิวิเศษ นักศึกษาสาขา

วิชารัฐประศาสนศาสตร์ และเพื่อนๆในห้อง มาปรึกษาว่าอยากตั้งชมรมและขอให้เป็นที่ปรึกษา โดยช่วยกันตั้งชื่อชมรมว่า ชมรมปัญญาชนคนสร้างฝัน ในช่วงแรกถือเป็นช่วงก่อร่างสร้างฝัน เริ่มต้นการทำโครงการที่แบ่งปันให้นักเรียนที่ 1-4 มาอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน โดยกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการนำสิ่งของบริจาค อุปกรณ์ ทุน ไปแจกเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างจังหวัดที่อยู่ในเขตทุรกันดารทั้งทางภาคอีสานและภาคเหนือ จนชมรม “ปัญญาชนคนสร้างฝัน” แข็งแรงมากขึ้น จึงได้สร้างสิ่งก่อสร้างให้โรงเรียนตั้งแต่ค่ายที่ 5 เป็นต้นมา เพราะสิ่งก่อสร้างน่าจะเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนในระยะยาวมากกว่าการให้สิ่งของบริจาค

ในการออกค่ายอาสาจะเริ่มจากให้นักศึกษาไปหาข้อมูลจากการบอกต่อนักเดินทางที่ลงข้อมูลไว้ในอินเทอร์เน็ต สมาชิกจะร่วมกันค้นหาข้อมูลโดยมุ่งเป้าไปที่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร หลังจากเลือกโรงเรียนได้แล้วก็จะไปลงพื้นที่สำรวจจริง โดยชมรมจะไปสำรวจโรงเรียนที่จะไปทำ จะไม่ใช้วิธีการไปสำรวจแล้วมาเลือกโรงเรียนที่จะไปทำ เพราะนั่นหมายความว่าถ้าจะมีโรงเรียนที่ผิดหวังเพราะไม่ได้รับการคัดเลือก เราหลีกเลี่ยงการทำให้คนอื่นเสียใจ ขณะที่ไปสำรวจจะถามทางโรงเรียนว่าต้องการสิ่งก่อสร้างอะไร ซึ่งมีตั้งแต่ห้องสุขา โรงอาหาร ห้องสมุด สนามฟุตบอลคอนกรีต และอาคารเรียน มีทั้งอาคารประเภทไม้และคอนกรีตแล้วแต่พื้นที่ที่ไป หากขึ้นตอຍทางเหนือและทางตะวันตกส่วนใหญ่เป็นงานไม้ ยกเว้นสนามฟุตบอลต้องใช้ปูนซีเมนต์จำนวนมากซึ่งจะมีปัญหา



(อ่านต่อหน้า 6)

Recent news

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



วิทยบริการฯ พัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อม AEC

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนา
ศึกษาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาสู่ประชาคม
อาเซียน ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง
Learning Commons สำนักวิทยบริการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อ. กิลเบิร์ต อีเด็นส์ เม้ามีศรี และ
Mr. Arthur Fedde เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในโครงการ
ดังกล่าว •

▲ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในโครงการพัฒนาศึกษาศาสตร์ เตรียมพร้อม
สู่ AEC

Safety Sex & Stop Teen Mom

สาขานิติศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์และเทคโนโลยี จัด
โครงการ **Safety Sex & Stop Teen Mom** เมื่อวันที่ 18-19
พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 1 ชั้น 1 โดย
มี รศ.ดร.สาธิต โกวิทวาทิ คณะนิติศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น
ประธานเปิดงานดังกล่าว

ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเกี่ยวกับความรู้เรื่องเพศศึกษา
กิจกรรมเกมและการละเล่นต่างๆ เพื่อสอดแทรกแนวคิดและเป็นเกมเชิง
สาระ วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่ง
เป็นปัญหาที่สังคมไทยในปัจจุบันกำลังประสบเป็นอย่างมาก •

▲ นิทรรศการและเกมการละเล่นต่างๆในโครงการ Safety Sex
& Stop Teen Mom โดยสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์



นาฏศิลป์ ลงนามถวายพระพรในหลวง

สื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ณัฐภา นาฏยนาถ
ประธานสาขา นำนิสิตร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งคณาจารย์
ในสาขาพร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะถึงในวันที่
5 ธันวาคม 2557 •

▲ คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ ร่วมลงนามถวาย
พระพรในหลวง ณ ศาลารอยัฎ รพ.ศิริราช

นาฏยรังสรรค์ “รวงสยาม”

สื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.00 น. นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขา
วิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดการแสดง นาฏยรังสรรค์
ครั้งที่ 3 ชุดการแสดง “รวงสยาม” (Rice of siam) ณ สนามฟุตบอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา •

▲ นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ในการแสดงชุด “รวงสยาม”
ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Recent news

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

สำนักประชาสัมพันธ์ ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา

ครบ 1 ปี การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม IBIS จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ นำผู้บริหาร บุคลากร และผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสำนัก เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการด้านการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพราะการประชาสัมพันธ์นั้นว่าด้วยเรื่องกระบวนการสื่อสารและสื่อความหมาย ความคิดอย่างมีแบบแผนไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การยอมรับ และการให้ความร่วมมือ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ปรากฏต่อสาธารณชน

ซึ่งกิจกรรมตลอดทั้ง 3 วัน เน้นในเรื่องบทบาทหน้าที่ในการสื่อสารทั้งภายใน ภายนอกองค์กร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย อาทิ การอบรมเรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน PR” และ “ทิศทางกรประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล” โดย คุณมนัสกัญญา ขางประยูร วิทยากรและผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ ที่ให้

เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนแนวโน้มการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ในยุคสื่อใหม่ ที่มีความหลากหลายและรวดเร็ว การอบรมเรื่อง “การทำ PR ยุคหลอมรวมสื่อ (Convergence)” โดย อาจารย์ชัยยะ มีสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสาขาหลักสูตรนิเทศศาสตร์

ศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนไกลกังวล และวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ศึกษาดูงานสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ทั้งนี้ สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ยังร่วมเป็นผู้สนับสนุน การจัดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะเพลงไทยลูกทุ่ง ซึ่งด้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยอาจารย์ชัยยะ มีสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติขึ้นมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ •

▶ ผศ.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มอบของที่ระลึกแก่ อาจารย์รักชนกขรินทร์ พูลสุวรรณณี อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ฯ



▲ คุณมนัสกัญญา ขางประยูร วิทยากรการอบรม “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน” และ “ทิศทางกรประชาสัมพันธ์”



▲ อาจารย์ชัยยะ มีสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร



▲ บรรยากาศการศึกษาดูงานสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกลกังวล



▲ ร้อยเอกปรี วัฒนะ หัวหน้าการส่งเสริมงานออกอากาศ สถานีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วิทยากร ณ งานสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(ต่อจากหน้า 3)

มาก เพราะเส้นทางขนส่งลำบากและค่าใช้จ่ายสูง แต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่ราบส่วนใหญ่จะเป็นงานปูน งานที่หนักใจที่สุดคืออาคารเรียนปูนเพราะส่วนใหญ่โรงเรียนต้องการ 3-4 ห้องเรียน ซึ่งใช้ค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลาในการก่อสร้างมาก ในขณะที่จะใช้เวลาเพียง 15 วันต่อการออกค่ายแต่ละครั้งและใช้งบประมาณประมาณ 3 แสนบาท แต่หากทำอาคารเรียนจะใช้ทุนมากกว่านี้ ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของชมรมเพราะถ้าไม่มีเงิน ค่ายก็ทำไม่ได้ แหล่งทุนส่วนใหญ่ที่เราใช้มาตลอดคือ การเปิดกล่องรับบริจาค การสนับสนุนจากทางสาขาวิชา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนับสนุนจากองค์กรภายนอกที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาส่งโครงการมาแข่งขันชิงทุน โครงการของนักศึกษามหาวิทยาลัยใดที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนประมาณ 1 แสน



▲ นิสิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมโครงการค่ายอาสาต่าง ๆ

บาท เป็นโชคดีของชมรมที่ส่วนใหญ่ทำงานก่อสร้างซึ่งถือเป็นงานยากและทำโครงการในพื้นที่ที่ทุรกันดารมาก ๆ ในต่างจังหวัด ทำให้มีโอกาสได้รับทุนหลายครั้ง แต่หากภาคเรียนใดไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรภายนอกทุกคนจะเหนื่อยมากเพราะต้องระดมเปิดกล่องรับบริจาคและแจกซองผ้าป่าการศึกษา

ไม่เพียงแต่เรื่องการทำทุนจะเป็นอุปสรรคใหญ่ในการทำค่าย ยังมีปัญหาอีกหลายอย่างประกอบกัน เช่น ปัญหาเรื่องคน นั่นคือนักศึกษาที่มาช่วยงานทะเลาะกันเพราะความเห็นไม่ตรงกัน นักศึกษาป่วยหรือบาดเจ็บจากการทำงานระหว่างการออกค่าย ซึ่งพื้นที่ที่เราไปไม่มีสถานพยาบาล หรือมีก็อยู่ไกลมากใช้เวลาเดินทางกลางป่าหรือขับรถลงดอยไม่น้อยกว่า 4-8 ชั่วโมง หรือแม้แต่ปัญหาจากการบริหารคนให้ตรงตามความถนัด ซึ่งมีหลายงานทั้งงานการเงิน งานเอกสารและวิชาการ งานครัว งานก่อสร้าง งานสวัสดิการ เป็นต้น โดยเฉพาะด้านการก่อสร้างซึ่งเป็นงานหลักของการออกค่าย ถึงแม้ว่านักศึกษาที่มาทำค่ายจะไม่ได้เรียนมาทางสาขาการก่อสร้างเลย แต่สิ่งก่อสร้างที่ผ่านมารับรองความแข็งแรงปลอดภัยเพราะได้แบบก่อสร้างอาคารที่ได้มาตรฐาน มีวิศวกรเซ็นรับรอง อีกทั้งงานก่อสร้างเป็นงาน

ที่ทำมาตลอดและรุ่นพี่จะถ่ายทอดความรู้ในการก่อสร้างให้รุ่นน้อง นอกจากนี้ทางครูใหญ่หรือผู้อำนวยการโรงเรียนมักหาช่างประจำหมู่บ้านมาช่วยงานทุกครั้ง โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมควบคุมการก่อสร้างด้วย

อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้เกิดความท้อแท้ เพราะสิ่งที่ชมรม “ปัญญาชนคนสร้างฝัน” ยึดถือและทำให้มีกำลังใจ มีแรงบันดาลใจคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพียงแค่นึกถึงสิ่งที่พระองค์ทำมาตลอดพระชนมายุโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ล้วนแล้วแต่เป็นการทำประโยชน์ให้ประชาชนอันเป็นที่รักของพระองค์ เรานึกเสมอว่า เพราะพ่อเหนื่อยล้าทำมาก่อน ภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์ทำให้เราคิดได้ว่าสิ่งที่เราทำยังไม่ได้เสียหนึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่พระองค์ทำให้พวกเรา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้



ชาวชมรมไม่รู้จักเหนื่อยที่จะทำค่ายอาสาต่อไป และเราก็ภูมิใจว่าเราจะเดินตามรอยเท้าพ่อหลวง เราเดินมาถูกทางแล้ว และเราก็จะเดินหน้าทำค่ายอาสาต่อไป เพราะพวกเรามีความสุขที่จะทำ

“ผมบอกนักศึกษาเสมอว่างานที่เราทำเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ 15 วัน เหนื่อยเดียวก็หายความเหน็ดเหนื่อยของเราแค่ 15 วัน แต่จะทำให้นักเรียนที่นี่มีความสุขไปอีกนานแสนนาน สิ่งก่อสร้างที่เราทำให้พวกเขาจะมีอายุไม่ต่ำกว่า 10-20 ปี เกิดมาชีวิตหนึ่งเราจะมีโอกาสมาทำหากุศลอย่างนี้ได้สักกี่ครั้ง และนี่เองที่นักศึกษาและผมเข้าใจตรงกัน จึงทำให้โครงการออกค่ายอาสาจึงดำเนินต่อมารุ่นต่อรุ่นจนปัจจุบัน”

ปัจจุบันชมรมได้ทำโครงการมาแล้ว 20 ค่าย 16 อาคาร ซึ่งค่ายต่อไปคือ โครงการที่แบ่งปันให้ห้องครั้งที่ 21 เป็นโครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาด 10 x 20 เมตร ประเภทอาคารคอนกรีตให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งต้นจิว อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่เลือกที่นี่เพราะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตทุรกันดาร มีความขัดสนไม่พร้อมในหลายด้าน อาคารเรียนไม่เพียงพอ ไม่มีโรงอาหารรองรับนักเรียนกว่า 150 คน โครงการนี้จะดำเนินการในช่วงวันที่ 10-

25 ธันวาคมนี้ เพื่อถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุ 87 พรรษา ขอเชิญชวนผู้สนใจสมทบทุนเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างดังกล่าวได้ที่ ชมรม “ปัญญาชนคนสร้างฝัน” สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ถึงแม้ส่วนใหญ่งานหลักยังคงเน้นการออกค่ายสร้างสิ่งก่อสร้าง แต่กิจกรรมอื่นก็คิดไว้บ้าง เพราะกระแสของการพึ่งพาตนเอง การสร้างสังคมที่เข้มแข็ง ในปัจจุบันทำให้ผู้สนับสนุนทุนเริ่มหันมาให้ความสนใจกับการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน หรือการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของชุมชน ในช่วงหลังชมรมจะเพิ่มกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมเสริมนอกเหนือจากการก่อสร้าง เช่น การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันแก่โรงเรียน การทำผ้ายทอด



น้ำ การส่งเสริมการทำปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ยังคงต้องอาศัยการเชิญวิทยากรภายนอกมาช่วยในระยะแรก

อ.ดร.สุรศักดิ์ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า อาจารย์ควรปลูกฝังให้นักศึกษาออกค่ายอาสาหรือปลูกจิตสำนึกให้มีจิตสาธารณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สละเวลาและความสุขเล็กน้อยไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่อย่างลำบาก เพื่อขจัดความเห็นแก่ตัว ได้เรียนรู้ที่จะให้ผู้อื่นบ้าง มีใช้ยินดีที่จะเป็นผู้รับแต่เพียงอย่างเดียว เวลา 24 ชั่วโมงที่มีถูกใช้ไปกับการหาความสุขความเจริญใส่ตน และคิดถึงแต่การสะสมทรัพย์สินเงินทองอยู่ตลอดเวลา แต่พอถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นสังขารว่าสิ่งที่ทำมามันไม่ใช่ความสุขที่จริงยั่งยืน แต่หากเราได้เรียนรู้การรู้จักให้ผู้อื่น เราจะได้สัมผัสกับความสุขที่ยั่งยืนเหมือนที่พระราชดำริสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า ความสุขจากการให้ มีพลังที่เหนียวแน่นกว่าความสุขจากการรับ •

“ปฏิบัติจริง” นอกห้องเรียนผ่าน “การผลิตรายการ”



Bulletin ฉบับที่ 16 : จากทีมงานสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ กับการทำงานเข้าสู่ปีที่ 2 เรายังคงนำเสนอเรื่องราวข่าวสาร รวมถึงประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจรอบรั้วมหาวิทยาลัยอย่างเช่นเคย

Bulletin ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มาบอกเล่าเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลัง การทำงานผลิตรายการโทรทัศน์ที่เป็นมากกว่าการเรียนการสอนในห้องเรียน มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานจริงให้แก่นักศึกษาผ่านหลักการทางความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำมาผลิตรายการ 3 รายการ คือ รายการ **In Friend** รายการ **English Error** และรายการ **ตะลอนทัวร์**

ที่มาของการผลิตรายการทั้ง 3 รายการ

อ.สรรพชัย : เกิดจากความตั้งใจที่อยากให้นักศึกษาในรายวิชา การสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยุและโทรทัศน์ได้ฝึกปฏิบัติงานจริง จึงได้มอบหมายโครงการในรายวิชาเพื่อส่งเป็นผลงานในรายวิชาเรียน จุดประสงค์เพื่อให้เรียนรู้งานจริงเหมือนกับการทำงานในโลกภายนอก จึงได้เกิดเป็นรายการทั้ง 3 รายการ

การให้นักศึกษาลงมือผลิตรายการ ปัญหาที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง ?

อ.สรรพชัย : ปัญหาที่เกิดขึ้นจะคล้ายๆ กับการที่คนทำงานในวงการพบเจอ คือ อุปสรรค การประสานงาน การพูดคุยต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นมือใหม่ จึงยังไม่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาหนัก ทั้งนี้ งานบางอย่างต้องอาศัยความชำนาญมาก นักศึกษาจึงต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ต้องเรียนรู้ว่าส่วนไหนใช้ได้ ส่วนไหนใช้ไม่ได้ที่จะนำเสนอในรายการโทรทัศน์ นอกนั้น คงเป็นปัญหาที่เหมือนกับมืออาชีพในวงการ เช่น การติดต่อแขกรับเชิญภายนอก ที่บางครั้งอาจต้องโดนเลื่อนวัน เลื่อนคิว ไม่ได้ตามที่ต้องการ หรือเรื่องสถานที่ถ่ายทำ ที่อาจไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดไว้หรือไม่เป็นไปตามสคริปต์ที่เราตั้งใจอยากให้เป็น

ทั้ง 3 รายการนี้มีความน่าสนใจอย่างไรในสายตาของผู้ควบคุมการผลิต ?

อ.สรรพชัย : เป็นความบังเอิญที่แต่ละกลุ่มพยายามคิดเนื้อหาของรายการที่ตนเองถนัดและสนใจ จึงทำให้ทั้ง 3 รายการมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง เช่น รายการ **In Friend** ที่นำเสนอความสวยงามของวัยรุ่นในแง่ของ

รูปร่างหน้าตาหรือแม้กระทั่งเรื่องของความคิด รายการที่ 2 มีความชัดเจนเรื่องของภาษา ว่าด้วยเรื่องภาษาอังกฤษ ซึ่งในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ทันสมัยและทุกคนต่างสนใจ รายการที่ 3 เป็นรายการที่ทุกคนคงชอบดู เป็นรายการในเชิงท่องเที่ยวตะลอนทัวร์ตามสถานที่ต่างๆ และเมื่อรายการมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองทำให้รายการน่าติดตาม

คาดหวังกับทั้ง 3 รายการ มากน้อยอย่างไร

อ.สรรพชัย : คาดหวังไว้ค่อนข้างมาก เพราะที่เราออกอากาศผ่าน YOUTUBE ด้วย ดังนั้นจะทำให้เกิดการแชร์ได้ง่าย ขณะเดียวกันต้องพยายามควบคุมให้ทั้ง 3 รายการ อยู่ในคุณภาพระดับที่สามารถพอจะเผยแพร่ให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ แต่มีใจไว้บ้าง เพราะครั้งนี้เป็นการทดลองของนักศึกษา อาจจะไม่ได้ดีหรือไม่ได้สมบูรณ์แบบแบบมืออาชีพ แต่ก็ให้คำฝึกฝนเพื่อนำไปสู่การทำงานในอนาคต

รายการนี้มีคอนเซ็ปต์อย่างไร

ปฐมพงศ์ : ทุกวันนี้โลก Social มีบทบาทกับทุกคนมากมาย แต่ไม่มีใครรู้จักกันมากเท่าไร คนจึงอยากจะทำรายการที่แนะนำหนุ่มหล่อสาวสวยประจำมหาวิทยาลัยต่างๆ ตามโลก Social มาให้รู้จักกันมากขึ้น จึงดึงเอาเรื่องนี้เป็นแนวคิดหลักในรายการ **In Friend**

พงศกร : เพราะตนเองเป็นคนอ่อนภาษาอังกฤษ และอยากมีวิธีทำให้ตนเองและเพื่อนๆ ชิมซับในเรื่องราวภาษาอังกฤษมากขึ้น จึงคิดทำรายการ **English Error** ขึ้นมา และอยากทำให้วัยรุ่นหันมาสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้น

ไอริน : ตะลอนทัวร์ เป็นรายการท่องเที่ยวตะลอนทัวร์ ที่มีคนวัยเดียวกันพาเพื่อนๆ ไปยังท่องเที่ยวในสถานที่ที่น่าสนใจซึ่งมีทั้งใกล้และไกลกรุงเทพฯ

ความน่าสนใจของรายการ In Friend กับนิยาม คำว่า “ดาว เดือนมหาวิทยาลัย”

ปฐมพงศ์ : ความน่าสนใจ คือ หน้าตา ยิ่งหน้าตาดีเท่าไร ความน่าสนใจยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้น ส่วนที่รองลงมา คือ ความสามารถ ถ้า “ดาว” “เดือน” ไม่มีความสามารถหรือไม่มีความพิเศษ ก็ไม่น่าสนใจ จึงเป็นที่มาว่า ตอนนี้นัดต้องพยายามเลือกดาว เดือนมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถ หน้าตาดีและคุยง่าย

อะไร คือ ความน่าสนใจ English Error

พงศกร : ส่วนใหญ่เป็นอะไรที่รัวๆ ที่สามารถเข้าถึงวัยรุ่นได้ง่าย เพราะบางที่รายการภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่เรานั่งดูออกแนวน่าเบื่อ ขณะเดียวกันรายการจะไม่ป้อนภาษาอังกฤษให้มากเกินไป แต่เราจะเน้นความฮา เน้นให้คุณผู้ชมนั่งดูแล้วชิมซับได้

ที่ผ่านมามีหลายๆ รายการก็ ออทัวร์ ความน่าสนใจของรายการเราอยู่ตรงไหน

ไอริน : ความน่าสนใจของรายการ ตะลอนทัวร์ คือ การตะลอนทัวร์แบบเพื่อนพาเพื่อนเที่ยว ทำให้สนุกสนาน ดูติดตามน่าสนใจ และเป็นกันเองไม่ซีเรียส ไม่เจาะจงข้อมูลมากเกินไป

ทั้งหมดที่เราทำอยู่คิดว่าช่วยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนได้อย่างไร

อ.สรรพชัย : บูรณาการในเรื่องของรายวิชาต่างๆ ที่นักศึกษาได้เคยเรียนมา ต้องถามนักศึกษาเองว่าเค้าได้อะไรจากการที่เค้ามาทำรายการในรายวิชานี้เป็นการบูรณาการจากสิ่งที่เค้าได้เรียนมามากน้อยแค่ไหน

ปฐมพงศ์ : เราต้องเปลี่ยนลำดับขั้นตอนในการทำงานจริง เพราะการทำงานจริงอุปสรรคมันเยอะ ถ้าเราทำตามขั้นตอน จะทำให้งานเราเข้าได้

พงศกร : จากที่เรียนมา 3 ปีก็เอาไปใช้ได้จริง บางที่เราต้องออกนอกกรอบ บางที่ที่อาจารย์สอนเป็นเพียงพื้นฐานให้เราก้าวต่อไป การออกนอกกรอบบางครั้งเราก็ไม่สามารถนำพื้นฐานที่อาจารย์สอนมาใช้ได้หมด แต่หลักๆ แล้วเราก็ต้องใช้พื้นฐานมาประยุกต์ใช้ให้เกิดงานคุณภาพ

ไอริน : พื้นฐานในการเรียนนั้นสำคัญเพราะเราสามารถนำมาใช้ในรายการได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพเบื้องต้น การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์ ฯลฯ ถ้าพื้นฐานเราแน่น เราสามารถนำส่วนนี้มาใช้สร้างสรรค์รายการและงานของเราให้ดียิ่งขึ้น

และนี่คืออีกเรื่องราวที่ Bulletin ตั้งใจนำเสนอ เพราะการเรียนการสอนที่เห็นผลอย่างป็นรูปธรรมนั้น สามารถสร้างได้จากการบูรณาการเรียนสอนอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งผู้อ่านสามารถติดตามชมรายการทั้ง 3 รายการ ได้ผ่าน YOUTUBE และเป็นกำลังใจให้นักศึกษากลุ่มนี้ผลิตรายการดีๆ ที่มีคุณภาพต่อไป •

Recent news

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

▼ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการตามรอยเท้าพ่อ ครั้งที่ 4 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี



โครงการตามรอยเท้าพ่อ ครั้งที่ 4

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการตามรอยเท้าพ่อ ครั้งที่ 4 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้แก่นิสิต คณะมนุษยศาสตร์ฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เป็นผู้มีศักยภาพในการเรียนรู้ และสามารถนำไปถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมภาคทฤษฎี ลักษณะเป็นการรับฟังบรรยายประกอบ ภาพนิทรรศการถาวรภายใน อาคารพิพิธภัณฑสถาน เพื่อทำความเข้าใจกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ

พระเจ้าอยู่หัว

2. กิจกรรมภาคปฏิบัติ ลักษณะเป็นกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการทำนาโยนกล้า เพื่อให้ นิสิตเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและสามารถทำความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง

ผลที่ได้รับในการจัดโครงการฯ นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้หลักการทรงงาน แนวคิด และทฤษฎี ในการพัฒนาทรัพยากรทางการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้มีโอกาสสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเพื่อนนิสิตต่างสาขา และเกิดการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เป็นผู้มีศักยภาพในการเรียนรู้ และสามารถนำไปถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม •



▼ บรรยายภาคโครงการต่างถิ่น ต่างวัย กับการใช้เศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคาร 27 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ต่างถิ่น ต่างวัยกับการใช้เศรษฐกิจพอเพียง

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ได้จัดงานสัมมนาในรายวิชาการสัมมนาเพื่อการพัฒนา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อเรื่อง “ต่างถิ่น ต่างวัย กับการใช้เศรษฐกิจพอเพียง” ณ ห้องประชุม 2704 อาคาร 27 ชั้น 4 โดยมีอาจารย์ ชัชศรีณย์ จิตคงคา เป็นประธานในพิธี มีวิทยากร 2 ท่านคือ คุณเลื่อน อ่อนตา ปราชญ์ชาวบ้านอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานีที่ได้นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำการเกษตรโดยให้แนวคิดอย่างหนึ่งที่สำคัญคือ การปฏิบัติจริงได้เรียนรู้มากกว่าการปฏิบัติเพียงในกระดาษที่รู้ทฤษฎีแต่ปฏิบัติไม่เป็น ส่วนวิทยากรอีกท่านคือคุณกฤษฎะ มีทวี ผู้อำนวยการโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์



อำเภอมัทพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาระบบเศรษฐกิจของตลาดน้ำอัมพวาให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองมีตลาดรองรับกับสินค้าการเกษตรที่ผลิตในท้องถิ่นที่มีภูมิคุ้มกันที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน •

